



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ (31 ก.ค. 61)	ว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ -เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงจาก สธ. เปิดเผยว่า มีการวางตัวผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัด สธ.คนใหม่ โดยมีแคนดิเดต 2 คน คือ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ โดยนพ.สุชุม จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ. ส่วนนพ.สมศักดิ์ จะเกษียณอายุราชการปี 2565 เคยดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. คาดจะมีการเสนอรายชื่อให้ครม.พิจารณาในเร็ว ๆ นี้
เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ (30 ก.ค.61)	ดินถล่ม จ.น่าน -เสนอข่าว จากสถานการณ์ภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก ดินภูเขาถล่มลงมาในหมู่บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ เจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพชาวบ้านกว่า 30 ครอบครัวไปอยู่ที่ปลอดภัย พร้อมประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ที่ถล่มและใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 ราย ได้ออกมาอาศัยอยู่ที่ อบต. ดงพญา และศูนย์อพยพ โรงเรียนสัวั ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมีหน่วยแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบสุขภาพและความเป็นอยู่ -สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางไปประชุม และติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ในพื้นที่ ต.ดงพญา จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ (ดินถล่ม) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป ด้าน นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน กล่าวว่า ได้เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ออกมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนสัวั และวัดสัวั รวม 261 คน เรื่องสุขภาพทางกายยังไม่พบปัญหา รพ.บ่อเกลือ และรพ.สมเด็จพระยุพราชบัว สามารถดูแลได้ ขณะเดียวกัน มีรพ.ค่ายทหารและ รพ.ในสังกัดสธ.มาร่วมกันจัดตั้งหน่วยแพทย์ดูแลใกล้ชิด และอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนประวัติเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง ส่วนเรื่องสุขภาพจิตเบื้องต้นมีทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลและให้กำลังใจแล้ว โดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิต มี 17 คนที่เครียดจัดและเสียใจมาก ในช่วง 1-2 วันนี้ที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาต้องดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นหมู่คณะ ส่วนผู้อพยพทั้งหมดค่อนข้างเครียด เป็นห่วงและกังวลเรื่องทรัพย์สิน รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยอนาคตได้ประสานกับรพ.ใกล้เคียงเพื่อสับเปลี่ยนเวรเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ (30 ก.ค.61)	-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ล่าสุด รมว.สธ. และ ปลัด สธ. สั่งการให้รพ.บ่อเกลือ สสอ.บ่อเกลือ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล นักสุขภาพจิต และสหวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทหารพราน ประชาชน ภายใต้การบัญชาการของนายอำเภอบ่อเกลือ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุดินถล่ม ขณะนี้ทีมจากรพ.บ่อเกลือ ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิต รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว และ สสอ.บ่อเกลือ เดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสัวั เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 5 ราย ได้รับการดูแลรักษาแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิต 8 ราย ได้นำไปชันสูตรและเก็บศพไว้ที่รพ.บ่อเกลือ ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตได้เข้าไปดูแลประเมินสภาพจิตใจ และเฝ้าระวังเรื่องอุปาทานหมู่ และได้สั่งการให้รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว และรพ.น่าน เตรียมพร้อมทีมรักษาและทีมเฝ้าระวังจิตใจสนับสนุนการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
คมชัดลึก บ้านเมือง ออนไลน์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (31 ก.ค. 61)	-เสนอข่าว นพ.งชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สสจ.น่าน ได้จัดทีมออกปฏิบัติการที่จุดเกิดเหตุ ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติการกู้ชีพระดับสูง และทีมกู้ชีพจากอบต.บ่อเกลือเหนือ อบต.ดงพญา อบต.บ่อเกลือใต้ ร่วมค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 3 จุด ที่ศูนย์พักพิงวัดบ้านสัวั และโรงเรียนบ้านสัวั เป็นหน่วยบริการร่วมของรพ.บ่อเกลือ รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว และหน่วยทหารในพื้นที่ มีผู้รับบริการทั่วไป 45 คน ไม่มีผู้ป่วยหนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง สำหรับการดูแลเยียวยาจิตใจจากทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ พบผู้ประสบภัยที่มีบุคคลใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (31 ก.ค. 61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (31 ก.ค. 61)</p> <p>คมชัดลึก ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ครอบครัวเสียชีวิต บางส่วนยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ให้ยาคลายเครียดแก่ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ มี 2 คนที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะ 2 สัปดาห์ ส่วนผู้ประสพภัยส่วนใหญ่ทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว แต่เริ่มกังวลเรื่องทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยง ในวันที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะสนับสนุนมุ้ง ยาทากันยุง และส่งทีมประเมินด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นายธนวัฒน์ จรรย์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยขาบ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านทั้งหมด 61 ครอบครัว กว่า 200 คน อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นวันที่สามแล้ว บางรายห่วงทรัพย์สินและห้วยขาบ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมีความกลัวและกังวลถึงความปลอดภัยที่จะกลับเข้าใช้ชีวิตต่อในหมู่บ้าน</p> <p>ด้าน นพ.สุทธิชัย เชื้อสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช รพ.น่าน พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จัดทีมในการเยียวยาจิตใจผู้ประสพภัย ขณะนี้ยังไม่พบผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แต่เป็นเพียงความกังวลและความเครียดเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน กล่าวว่า เรื่องสุขภาพยังไม่พบปัญหา เนื่องจากรพ.บ่อเกลือ รพ.บัว และรพ.ในสังกัดสธ. สับเปลี่ยนเข้าดูแลชาวบ้าน ขณะเดียวกัน รพ.ค่ายสุริยพงษ์ได้จัดตั้งรพ.สนามดูแลประชาชนตลอด 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล อิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่าในช่วงวันที่ 30-31 ก.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักมาก ทำให้มีภาวะเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะตราด น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ได้ประสานกับ 59 จังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือ</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน แนวนหน้า โปสทูเดย์ thaipost.net สำนักข่าวไทย ช่อง9 TNN (27 ก.ค. 61)</p> <p>ช่อง 3 (27 ก.ค.61)</p> <p>thaipost.net (27 ก.ค. 61)</p> <p>แนวนหน้า (30 ก.ค.61)</p>	<p>อุทกภัยที่ลาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีสันเขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อย สปป.ลาว แตก ว่า รมว.สธ. และปลัด สธ. ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ส่วนกลางและสสจ.อุบลราชธานี โดยมอบหมายให้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 10 เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ โดยได้ส่งทีมประเมินสถานการณ์ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ชุดน้ำท่วม 5,000 ชุด ตามการประสานงานจากหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก โดยมีการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนกลางและระดับประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โปรดให้นำเงินพระราชทานไปมอบแก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่ประสบอุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสพภัยชาวลาว โดยเบื้องต้นเตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทพร้อมเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือเฝ้าระวังประเมินความเครียดผู้ประสพภัยตามมาตรฐานการดำเนินงานในภาวะวิกฤติ และให้รพ.จิตเวชพระศรีมหาโพธิ์ สำรองเตียงรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จากพื้นที่ประสพภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศลาว ออกรายงานสถานการณ์ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ว่า มีผู้ประสพภัย 11,034 คน ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 คน และสูญหายอีก 131 คน น้อยกว่าตัวเลขของรัฐบาลลาว ซึ่งระบุจำนวนผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 27 คน และสูญหายอย่างน้อย 1,126 คน นอกจากนี้ ประชาชนอย่างน้อย 48 คน ต้องเข้ารับการดูแลสุขภาพจิตใจ โดยผู้ป่วยส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> <p>ด้าน พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่ภาคอีสานให้ความช่วยเหลือประชาชนในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โดยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน แล้วนำส่งไปรวบรวมที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งให้ ผู้แทน สปป.ลาว นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสพภัยชาวลาวต่อไป รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชุมสรุปผลการปฏิบัติประจำวัน และชี้แจงแผนในวันต่อไป ทุกวัน</p> <p>ด้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิต กลุ่มงาน EMS ศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทีม MCAT และ ทีม MERT จ.อุบลราชธานี รวม 25 คน ได้เดินทางเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนชาวลาว โดยได้จัดเตรียมชุดเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสพภัย และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเตรียมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 3 ทีม พร้อมออกปฏิบัติการทันทีเมื่อมีคำสั่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.
เนชั่นทีวี (31 ก.ค. 61)	<p>รพ.เกาะพะงันขาดบุคลากร-อุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ความเดือดร้อนของคนเกาะพะงันและนักท่องเที่ยว ระบุว่า รพ.เกาะพะงัน ขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนไม่สามารถทำการผ่าตัดหรือทำคลอดได้ รับผิดชอบผู้ป่วยทั่วไป หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ชาวบ้านบนเกาะพะงันที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต้องจ้างเรือเร็วไปรักษาที่ รพ.เกาะสมุย หรือในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (วันที่ 1 ส.ค.จะมีรายงานต่อเรื่องทางออกของปัญหา และความเห็นจาก ผอ.รพ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง)</p>
มติชน (30 ก.ค.61) โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดต่าง (31 ก.ค. 61) แนวหน้า (31 ก.ค. 61)	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอบทความ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า หากเติมไฮโดรเจนให้เต็มทั้งระบบก็จะไม่เกิดไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นทางเลือกหลังจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนแล้ว ส่วนประเด็นการทอดซ้ำทำให้เกิดไขมันทรานส์ อยู่ที่ผู้บริโภคเลือก หากเห็นร้านค้าใช้น้ำมันทอดซ้ำจนเป็นสีดำสีคล้ำก็ควรหลีกเลี่ยง ในขณะที่ผู้ขายก็ต้องไม่ทำเช่นนั้นด้วย</p> <p>-กล่าวว่า การที่สธ.ประกาศห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์ รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ประกอบการและรายชื่ออาหารที่มีไขมันทรานส์ ถือเป็นความกล้าหาญและเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ต้องชมเชย และเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงที่เสียไปจากการที่ปล่อยให้มียาลดความอ้วนและอาหารเสริมอันตรายขายในท้องตลาด โดยไม่ควบคุมให้ดี จนมีผู้บริโภคเจ็บป่วยและเสียชีวิต</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการจัดเสวนาเรื่อง "มองรอบด้านกับ Trans Fat" ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งรศ.ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล อธิบายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่มีความเชื่อมโยงกับไขมันทรานส์ ระบุว่า ไขมันทรานส์ไม่ควรบริโภค ส่วนไขมันอิ่มตัวควรบริโภคอย่างระมัดระวัง รวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง และช่วยเพิ่ม HDL ได้อีกทางหนึ่ง</p>
ผวก.ออนไลน์ (28 ก.ค.61) สยามรัฐ (30 ก.ค.61)	<p>ไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แฉลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบบี โดยขอให้สปสข. พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาการรักษาไวรัสตับอักเสบบีที่รักษาทุกสายพันธุ์, สธ.ต้องส่งเสริมให้บริษัทฯ ซื้อสามัญมาขึ้นทะเบียนยาในประเทศให้หลากหลาย ไม่ถูกผูกขาด, สปสข. และคณะอนุกรรมการจัดซื้อยา ต้องเพิ่มการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและติดตามการรักษา, สปสข.ต้องเร่งรัดนำยาเข้าระบบให้หน่วยบริการจัดการรักษาให้กับผู้ประกันตนโดยเร็ว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบสิทธิประโยชน์เพื่อเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกับบัตรทอง</p>
มติชน (29 ก.ค. 61)	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมและประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ ซึ่งตามขั้นตอนจะประกาศใช้ภายในสิ้นปี 2561 ว่า เป็นครั้งแรกที่ครอบคลุมลูกจ้างส่วนราชการซึ่งปัจจุบันมี 904,759 คน แต่ยังมีลูกจ้างเหมาบริการ 475,828 คน ที่ไม่ได้สิทธิใดๆ เพราะมีการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม จ้างผิดประเภท โดยสปสข.หาทางออกให้กลุ่มจ้างเหมาบริการได้สิทธิสวัสดิการ แต่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเอง ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงขอเชิญชวนลูกจ้างส่วนราชการที่ยังมีปัญหาส่วนนี้ทำหนังสือมาถึงเครือข่าย เพื่อจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดและรายชื่อเรียกร้องทางนายกรัฐมนตรื ขอให้สิทธิได้รับสวัสดิการตามกฎหมายเงินทดแทน</p> <p>นายไอสถ สุวรรณเศวต เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจจะไม่ครอบคลุมทุกคน เพราะลูกจ้างส่วนราชการมีหลายประเภท เช่น สธ. ยังมีจ้างเหมาบริการ และการจ้างรายวัน ซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องแต่ไม่ได้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อยากขอความเห็นใจให้รมว.สธ.ช่วย</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตลอด จะมีการประชุมอีกครั้ง 15 ส.ค.นี้ ปัจจุบันลูกจ้างส่วนราชการของ สธ.มีประมาณ 4-5 หมื่นคน ส่วนประเด็นเรื่องลูกจ้างรายวันมีการหารือเพื่อหาทางออก โดยการจ้างรายวันควรเป็นกรณีจำเป็น หรือเป็นงานหรือกิจกรรมพิเศษ ซึ่งปัจจุบัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การจ้างงานได้มอบให้พ.สสจ.เป็นผู้พิจารณาภาพรวมของจังหวัดว่าแต่ละแห่งควรมีกรอบการจ้างงานที่สอดคล้องกับภาระงานอย่างไร คาดว่าภายในวันที่ 15 ส.ค.น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์ (29 ก.ค. 61) ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (31 ก.ค. 61)</p>	<p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ได้รวบรวมข้อมูลในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะโรคต่างๆ ที่ควรจะมีการบรรจุเพิ่มเติม ส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และรมว.สธ. โดยภาวะโรคที่ควรบรรจุเพิ่มเติม อาทิ อาการแข็งเกร็ง การบิดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง เช่น จากเส้นเลือดตันหรือแตก ความผิดปกติที่ระดับของไซส์นหลัง หรือเด็กหลังคลอดที่มีสมองพิการหรือเจริญเติบโตผิดปกติ เป็นต้น อาการปวดทรมานนอกเหนือจากมะเร็ง หรือปวดจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรือระบบประสาท เช่น อาการปวดจากการอักเสบของข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ภาวะของการปฏิเสธอาหารทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตประสาทและโรคทางกายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อจิตใจ โรคทางสมอง ได้แก่ โรคพาร์กินสัน และโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ ทั้งนี้ การใช้ต้องระวังเนื่องจากทำให้กระบวนการของสมองในการสั่งปฏิบัติงานเฉื่อยลง และจำเป็นต้องระวังอย่างกวดขันในการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย รวมทั้งการขับรถ</p>
<p>เว็บไซต์สปริงนิวส์ (28 ก.ค.61)</p> <p>เว็บไซต์สปริงนิวส์ (28 ก.ค.61)</p> <p>ข่าวสด (30 ก.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ (31 ก.ค.61)</p> <p>มติชน (31 ก.ค.61)</p>	<p>เทศกาลเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ปีนี้ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 ก.ค. (หลังเที่ยงคืน 26 ก.ค. ถึงเที่ยงคืน 28 ก.ค.) โดยสนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะร่วมกับสสจ.ทั่วประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2560 กรมควบคุมโรคได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจออกตรวจ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์กฎหมาย 133 ราย พบกระทำความผิดดำเนินคดีกล่าวโทษ 9 ราย เป็นความผิดมาตรา 28 ชายในวันห้ามขาย 8 กรณี ความผิดมาตรา 27 ชายในที่ห้ามขาย 1 กรณี และความผิดมาตรา 32 เรื่องการโฆษณา 1 กรณี โดยบางรายกระทำความผิดมากกว่า 1 กรณี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 1.เตรียมสภาพรถ 2.เตรียมคนขับ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ แวะพักเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ และขับรถด้วยความระมัดระวัง ที่สำคัญต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หรือกินยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ อาจทำให้เกิดอาการพิษต่อตับได้ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการที่เกิดขึ้น เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร ปวดท้อง เกิดภาวะดีซ่าน ในกลุ่มที่เป็นพิษเรื้อรัง อาจมีอาการชาวมวน ท้องมาน สับสน สมองเสื่อม อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือด เกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย หรือมะเร็งตับ นำไปสู่การเสียชีวิตได้ มารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ทารกเสียชีวิต แท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด รวมถึงทารกที่คลอดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ อาจพบความผิดปกติต่างๆ เช่น ภาวะปัญญาอ่อน กะโหลกศีรษะเล็ก น้ำหนักแรกคลอดต่ำ และน้ำหนักตัวในช่วงพัฒนาการน้อยผิดปกติ หรือมีความผิดปกติของหัวใจโดยกำเนิด นอกจากนี้ เมื่อเด็กโตขึ้น สามารถพบปัญหาทางพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น มีความบกพร่องในการใช้สติปัญญา โดยความผิดปกติต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างถาวร</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ติดเหล้าเป็นเวลานานและต้องการเลิกเหล้า อาจจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม หากสามารถเลิกดื่มได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายต่างๆ กรม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.กองบริหารระบบบริการ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงก่อนเข้าพรรษาจะมีญาติของผู้ดื่มเหล้าโทรเข้ามาขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกเหล้า 1413 ประมาณเดือนละ 1 พันคน แต่ในช่วงเข้าพรรษามีผู้โทรมาขอรับคำปรึกษามากขึ้นเป็น 2 เท่า จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าสำรวจระดับพฤติกรรม การดื่มเหล้าในเบื้องต้น หากมีพฤติกรรมดื่มทุกวัน เมื่อไม่ได้ดื่มแล้วทรมาน เกิดอาการประสาทหลอน ต้องปรึกษาแพทย์ในการเลิกดื่มอย่างถูกวิธี ส่วนผู้มีพฤติกรรมดื่มเป็นครั้งคราว เมื่อไม่ได้ดื่มจะหงุดหงิด นอนไม่หลับ อาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (31 ก.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ (27 ก.ค. 61)</p>	<p>เหล่านี้จะดีขึ้นได้หากได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เมื่อมีอาการอยากเหล้าให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำหวาน ทั้งนี้ ผู้ที่เลิกดื่มเหล้าได้ 3 เดือน จะเรียกว่าหยุดดื่ม แต่ผู้ที่เลิกดื่มได้ 6 เดือนขึ้นไปจะนับว่าเลิกเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง แนะนำหลักการเพิ่มพลังสุขภาพจิตเพื่อการเลิกเหล้าอย่างได้ผลดี 5 วิธี 1.ต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะลด ละ เลิกดื่มเหล้าให้ได้ 2.คนรอบข้างต้องส่งเสริมให้ผู้ติดเหล้ารู้สึกดีและภาคภูมิใจในตัวเอง 3.ครอบครัวต้องพร้อมที่จะเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเลิกเหล้า 4.คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พยายามตั้งใจเลิกดื่มเหล้าได้นานขึ้น 5.ผู้ติดเหล้าควรสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิด ที่สามารถเกื้อหนุนให้สามารถเลิกเหล้าได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเยี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและกระตุ้นให้ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว</p> <p>นายวิทยารุจน์ ยาอินตารัตน์ จพ.สาธารณสุขชำนาญาน สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายงดเหล้าภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนงดการดื่มสุรา ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ แม่ริม สันป่าตอง หางดง แม่วาง และ ดอยสะเก็ด เพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัว โดยจะขยายการรณรงค์งดการดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่อำเภออื่นให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2561 ภายใต้แนวคิด "พลังมด..ชวนงดเหล้าครบพรรษา" โดยเน้นความร่วมมือในทุกกลุ่มเนื่องจากเรื่องเหล้าเป็นเรื่องสังคม โดยการขับเคลื่อนจะร่วมมือกับ สธ. รพ. สต. ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในการค้นหาผู้ติดสุรา เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและส่งต่อเพื่อบำบัดกรณีเสพติดจนเป็นผู้ป่วย และร่วมกับก.มหาดไทย ทำโครงการ 155 นายอำเภอ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่</p>
<p>ไทยโพสต์ (31 ก.ค. 61)</p>	<p>อุบัติเหตุช่วงเทศกาล</p> <p>-เสนอข่าว โอกาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนประชาชนที่เดินทางกลับช่วงหยุดยาว ฝนตกหนัก ให้เตรียมตัวล่วงหน้า โดยพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ และหยุดพักทุก 2 ชม. ทั้งนี้ ได้กำชับให้รพ.ทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนช่วงเดินทางกลับ โดยเตรียมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ยา เวชภัณฑ์ ห้องผ่าตัด คลังเลือด เครื่องช่วยหายใจ สำรองเตียงว่าง และส่งทีมออกไปดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ พร้อมรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิต ประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.ขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (27 ก.ค. 61)</p>	<p>อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ประสบภาวะฉุกเฉินระหว่างรอทีมกู้ชีพเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการช่วยเหลือ และปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (29 ก.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (30 ก.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ (30 ก.ค.61)</p> <p>มติชน (28 ก.ค. 61)</p>	<p>รพ.ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. มีนโยบายตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชน นำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่รพ.ทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายรพ.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะนี้รพ.หลายแห่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ราชบุรี รพ.นครปฐม รวมทั้งสถาบันและรพ.สังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมด้วยการบริจาคถุงผ้าได้ที่รพ.ใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมใจรณรงค์ "ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน" โดยมีกิจกรรมแจกถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกว่า 1,000 ใบ ให้แก่ผู้มารับบริการและบุคลากร ที่อาคารรพ.จุฬาภรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และนโยบายของ สธ.ที่กำหนดให้สถาบันและรพ.ในสังกัดทุกแห่งต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้านตามประกาศของก.สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยติดแผ่นป้ายและตกแต่งบริเวณห้องจ่ายยาของรพ.ด้วยถุงผ้ามีข้อความ "หิ้วไป ไม่เอาถุงพลาสติก"</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ (27 ก.ค. 61)</p>	<p>อก.ทำสัญญาซื้อขายมันชั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมลงนามสัญญาจะซื้อขายมันชั้นคุณภาพกับกลุ่มเกษตรกร 3 จังหวัด 3 ภาค คือ ลพบุรี ตาก และ ยะลา ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน โดยเกษตรกร 5 กลุ่มจะขายมันชั้นตากแห้งให้แก่อก.ปีละประมาณ 45 ตัน ราคาตันละ 1.2 แสนบาท ส่วนที่เหลืออีก 45 ตัน จะจัดซื้อจากแหล่งปลูกขมิ้นชันคุณภาพทั่วประเทศ นอกจากนี้ อก.จะให้ความรู้เกษตรกรทั้ง 3 จังหวัดด้วย</p>
<p>สยามธุรกิจ (28 ก.ค. 61)</p>	<p>อาหารเสริมลดอ้วนอันตราย สวมเลข อย.อื่น</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับเรื่องจากผู้ร้องเรียนที่รับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก No Fat แล้วมีอาการใจสั่น ปากแห้ง หิวน้ำบ่อย สงสัยว่าอาจมีสารอันตราย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเฟซบุ๊กชื่อ "ตุ้ยนุ้ยบ้านโป่ง รุ่งนภา แสงทอง" มีการโฆษณาเกินจริง และไม่พบข้อมูลการขออนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์ "No Fat" แต่เลขสารบบอาหาร 13-1-04358-1-0032 ที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ เป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นที่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว อย.จึงมีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาและส่งเรื่องให้สสจ.ราชบุรีตรวจสอบพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เลขสารบบอาหารดังกล่าวอีก 8 รายการ คือ 1.ออโรราเพรียว (Orora Preaw) 2.บิวตี้ เซฟ (Beauty Shape) 3.เฮอรับอล พลัส (Herbal Plus) 4.สกินนี่ เฮอร์บ (Skinny Herb) 5.ซี สลิม (C Slim) 6.กรีน เฮอร์บ (Green Herb) 7.เบล สลิมมิ่ง พลัส (Belle' Slimming Plus) และ 8.มิโนซ่า (Minoza)</p> <p>นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักมีชื่อ MIZME มีส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีนและไซบูทรามิน ซึ่งเป็นอันตรายมีผลข้างเคียงสูง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Me 2 Slim สวมเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นโฆษณาอ้างลดอ้วน เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กชื่อ Me 2 Slim Thailand พบข้อความโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ขออนุญาต ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน และอย่าหลงเชื่อโฆษณาไอ้อวดสรรพคุณเกินจริง</p>
<p>mthai.com (27 ก.ค. 61)</p>	<p>วัคซีนพิษสุนัขบ้าปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีรายงานข่าว อย.ของจีนตรวจสอบพบ บ.ฉางเซิง ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของจีน ปลอมแปลงเอกสารการผลิตและการตรวจสอบวัคซีน ว่า อย.ได้ตรวจสอบทั้งวัคซีนและยาที่ผลิตจากบริษัทดังกล่าว พบว่าไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย ขอให้บริษัคนั้นใจว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นวัคซีนจากบริษัทที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย.มีมาตรการคุมเข้มการนำเข้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะวัคซีนในคน และที่ผ่านมา อย.มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทย</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 (27 ก.ค. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตรวจพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "ดีคอนแทค" อวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกิดกับดวงตา สามารถป้องกันรักษาโรคทางตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ วัณตาเสื่อม และเบาหวานขึ้นตา จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะจะทำให้ขาดการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจเกิดความเสี่ยงได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามที่กล่าวอ้าง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์เปิดช่อง ส่องไทย (30 ก.ค.61)</p>	<p>มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอจดหมาย จากคุณอารยา สอบถามเรื่อง น้ำดื่มที่ผลิตในต่างจังหวัด ในอำเภอ ตำบล ติดยี่ห้อของท้องถิ่น ราคาถูก ระบุว่า อย./สาธารณสุขไม่เคยเข้าไปสุ่มตรวจ แคกรองน้ำด้วยผ้าขาวบาง แล้วบรรจุขวดที่รับซื้อจากรดชาเลี้ยงที่เก็บมาจากกองขยะนำมาล้าง ใช้ใบไคร้กรองน้ำปลอมจากโรงงานใหญ่ที่ขโมยมา สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า น้ำดื่มเป็นอาหารที่ปิดสนิท เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยการดูที่ตั้ง สถานที่ที่ผลิต ดูการกรองน้ำ การผลิต การฆ่าเชื้อ บันทึกการผลิต แยกสัดส่วนมาตรฐาน การขวดที่ใช้ต้องมีความสะอาด ไม่ผ่านการใช้แล้ว โดยมีสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ ส่วนเรื่องการปลอมใบไคร้กรองน้ำนั้นทำได้ยาก เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง และมีการตรวจสอบใบไคร้กรองน้ำถูกต้องหรือไม่มีการเฝ้าระวังตลอด สิ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือ ต้องดูเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และด้านข้างของผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลสถานที่ผลิต เจ้าของ หากไม่เห็นข้อมูลดังกล่าว ควรต้องระมัดระวัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สปริงนิวส์ (30 ก.ค.61)</p>	<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า จากมติกรม.เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 ให้ทุกส่วนราชการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงาน กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.จากการรับเงินสด เป็นการรับเงินผ่านระบบ e-Payment ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางในการจ่ายเงินผ่านบัญชีของอสม. โดยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอสม. พ.ศ.2552 และออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1.อสม.ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และจัดทำรายงานประจำเดือน ส่งภายในวันที่ 25 ของเดือน 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประธาน อสม. ตรวจสอบรับรองผลการปฏิบัติงานและยืนยันการส่งรายงานเข้าระบบฐานข้อมูล 3.สสอ.และจังหวัดยืนยันสิทธิส่งให้กรม สบส. และกรมบัญชีกลางผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และ 4.กรมบัญชีกลางตรวจสอบและโอนเงินค่าป่วยการให้แก่ อสม. ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ซึ่งระบบใหม่นี้จะลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอสม.ได้รับเงินค่าป่วยการตรงเวลา</p>
<p>ข่าวสด (29 ก.ค. 61)</p> <p>ไทยรัฐ (29 ก.ค. 61)</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ได้ขอความร่วมมือ อสม.ทั่วประเทศให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ @อาสาปราบยุง เพื่อเป็นเครือข่ายปราบยุง และรายงานสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของโรคผ่านกลุ่มไลน์ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และข่าวสารความรู้จาก www.thaivbd.org ของสำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง และให้ อสม.ออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในชุมชน ชักชวนประชาชนให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้วัดข้อมูลยุงลาย และโรคติดต่อไวรัสซิกา พร้อมรายงานผลให้รพ.สต.รับทราบทุกสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุพรรณ ตุงครคณิศชาติ สาธารณสุขอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต. อสม. จิตอาสาอำเภอฉวาง จัดโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้แต่ละตำบลในอ.ฉวางร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้จัดทีมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ วัด และโรงเรียน</p>
<p>ไทยโพสต์ (27 ก.ค. 61)</p>	<p>อุบัติเหตุทางตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางตาเป็นปัญหาที่พบบ่อยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช่างเชื่อมเหล็ก ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ช่างตัดหญ้า ผู้ที่ทำงานกับสารเคมี ฯลฯ จากข้อมูลของรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในปี 2560 พบผู้ป่วยมารักษาด้วยอุบัติเหตุทางตาจากการทำงานมากกว่า 200 ราย</p> <p>พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า หากประสบอุบัติเหตุทางตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนมีอาการมาก อาจทำให้ติดเชื้อที่รุนแรง ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยโพสต์ (28 ก.ค. 61)</p>	<p>สร้างทัศนคติเด็กไปโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ปกครองควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไปโรงเรียนให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กอยากไปโรงเรียนมากขึ้น เช่น อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการไปโรงเรียนให้ฟัง ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุข โดยเริ่มให้เด็กปรับตัวจากที่บ้านก่อน อาทิ จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เป็นระเบียบ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียนอาจเป็นเพราะรู้สึกตัวเองด้อยกว่าเพื่อน ทำอะไรเก่งไม่เท่าเพื่อน เพราะพ่อแม่ไม่เคยให้ทำอะไรด้วยตัวเอง เด็กจึงขาดความมั่นใจ พ่อแม่จึงควรฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เช่น อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว ช่วยแม่ทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง</p>
<p>มติชน (29 ก.ค. 61)</p>	<p>พัฒนาห้องผ่าตัดโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอสุภักษ์ข่าว พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก ได้พัฒนานวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยใช้ทรัพยากรห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operation Room ที่เป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของสธ. มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และหลอดเลือด โดยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติคผ่านทางสายสวนหัวใจ (Transcatheter Aortic Valve Implantation - TAVI) เป็นการใส่ลิ้นหัวใจใหม่เข้าไปสวมทับลิ้นหัวใจเดิมโดยใช้สายสวนผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่ บริเวณขาหนีบ บริเวณกระดูกไหปลาร้า หรือบริเวณหน้าอกด้านซ้าย ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม เสียเลือดน้อย แผลเล็ก พักฟื้น 2-3 วันก็กลับบ้านได้</p>
<p>เดลินิวส์ (29 ก.ค. 61)</p>	<p>วัคซีนป้องกันวัณโรค</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.การสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ได้สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีได้แก่ 1.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก 2.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิดตัดต่อสายพันธุ์ และ 3.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบจากการคัดเลือกตำแหน่งจำเพาะบนสายโปรตีนของเชื้อที่ตอบสนองได้ดีทางระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักการ latent TB ปัจจุบันทั้ง 3 โครงการอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และหาสาเหตุการเกิดอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน จากการใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค BCG ควบคู่กันไปด้วย โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ประกาศกรอบทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ซึ่งครอบคลุมทั้งการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ และการพัฒนาวัคซีน BCG ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนเพิ่มเติมได้ภายในเดือนพ.ย.นี้</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (30 ก.ค.61)</p>	<p>สปสช.ขึ้นเงินชดเชยผู้ป่วยใน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณจ่ายรายหัวผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ว่า งบเหมาจ่ายรายหัวที่เป็นงบค่าบริการผู้ป่วยใน ได้รับ 1,294.94 บาทต่อหัว หรือ 62,902 ล้านบาท และจ่ายชดเชยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเวอร์ชัน 5 อัตราการชดเชยค่าบริการขั้นต่ำสำหรับบริการผู้ป่วยใน (ในเขต) 8,050 บาทต่อความยากง่ายของโรค และคงที่ตลอดทั้งปี คาดการณ์ว่าหากจัดสรรงบผู้ป่วยในตามยอดที่ได้รับงบฯ มา หน่วยบริการจะได้รับ 8,377 บาทต่อความยากง่ายของการรักษาโรค ส่วนกรณีการใช้บริการนอกเขต กำหนดอัตราจ่าย 9,600 บาทต่อความยากง่ายฯ พร้อมกันนี้ ยังได้กันงบฯ 100 ล้านบาทเพื่อปรับเกลี้ยให้กับหน่วยบริการเพิ่มเติมกรณีอัตราจ่ายชดเชยต่ำกว่าที่กำหนดด้วย และหากปลายปีงบประมาณที่กันไว้ยังเหลือจะกระจายไปยังเขตต่างๆ เพื่อส่งกลับคืนให้กับหน่วยบริการ</p>
<p>ข่าวสด (30 ก.ค.61)</p>	<p>สิทธิบัตรทองพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิช เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อพระสงฆ์อาพาธสามารถใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เหมือนประชาชนทั่วไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พระสงฆ์ที่ออกบวชนานๆ อาจไม่ได้ต่ออายุบัตรประชาชน เพราะมีใบสุทธิที่เป็นบัตรรับรองสถานภาพของพระสงฆ์ คล้ายกับบัตรประชาชน และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย ดังนั้นจึงอาจจะทำให้สิทธิบัตรทองหายไป แต่หากพระสงฆ์ไปทำบัตรประชาชนใหม่ ก็จะมีสิทธิการรักษาในระบบบัตรทองเหมือนเดิม และยังสามารถแจ้งสิทธิในการย้ายโรงพยาบาลได้ปีละ 4 ครั้ง เนื่องจากพระสงฆ์จะต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ เป็นเวลานาน</p>
<p>ไทยรัฐ (30 ก.ค.61)</p>	<p>แอปพลิเคชัน EMS 1669</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.ได้จัดทำแอปพลิเคชัน EMS 1669 สำหรับให้ประชาชนใช้เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกรถพยาบาลได้ทันที เพียงแค่กดปุ่มสีแดงในแอปพลิเคชัน ศูนย์สั่งการจะรู้พิกัดจุดเกิดเหตุ และส่งทีมกู้ชีพออกปฏิบัติกรช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินได้ทันที สามารถแนบไฟล์ภาพเหตุการณ์ เพื่อแจ้งสถานการณ์เพิ่มเติมได้ รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุเพิ่มเติมผ่านการสนทนากับศูนย์สื่อสารสั่งการ 1669 ได้ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรายชื่อรพ.ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เป็นต้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (30 ก.ค.61)</p>	<p>เครือข่ายนักวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีดา อุดลยอนนท์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 12 องค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นครสวรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ มูลนิธิโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สวรส. และ สสส.</p>
<p>คมชัดลึก (31 ก.ค. 61)</p>	<p>แนวทางดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีราชทัณฑ์ วางแนวทางช่วยเหลือผู้ต้องขังจิตเวชไม่ให้ถูกทำร้ายในเรือนจำ โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต พบว่า การดูแลผู้ต้องขังสามารถป้องกันการก่อคดีซ้ำหลังพ้นโทษ และสร้างความปลอดภัยทางสังคมได้ ผลการวิจัยของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในปี 2560-2561 ในกลุ่มผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง 600 คนที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานที่มีความมั่นคงปานกลาง-สูงสุด 10 แห่ง พบว่า มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทั่วไป 3 เท่าตัว โดยผู้ชายมีปัญหา ร้อยละ 47 ผู้หญิง ร้อยละ 35 โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ตืดแห้งและสารเสพติด ร้อยละ 30 รองลงมา โรคซึมเศร้า ร้อยละ 16 และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 16 โดยผู้ต้องขังเกือบ 1 ใน 4 มีโรคทางจิตเวชร่วมด้วย 2 โรคขึ้นไป ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เน้นตรวจคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขังรายใหม่ทุกคน เพื่อแยกกลุ่มการดูแลอย่างเหมาะสม</p>
<p>ข่าวสด (28 ก.ค. 61)</p>	<p>กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ ต.อิสาน จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกัจจาล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นประธาน รวมพลังจิตอาสาจากหลายสาขาอาชีพกว่า 300 คน ออกทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ก.ค.61)</p>	<p>แอปฯ คัดกรองซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ได้พัฒนา Mind Fit Application เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบภาวะซึมเศร้าของตัวเองหรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งหากไม่ดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ แนะนำให้ปรึกษาสายด่วน 1323 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>
<p>ไทยรัฐ (31 ก.ค. 61)</p>	<p>ตรวจไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ต๋นย เจียรกุล ผอ.สคร. 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สคร.10 บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 800 ราย ในโครงการสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบลโลก ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561 ณ คลินิกโรคปลอดภัย</p>
<p>ไทยรัฐ (31 ก.ค. 61)</p>	<p>กทม.แจกถุงยางฟรี</p> <p>-เสนอข่าว กองควบคุมโรคเอดส์และวัณโรค กทม. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงยางอนามัย งบประมาณ 6,395,160 บาท เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กทม. ประชาชนสามารถขอรับถุงยางอนามัยฟรีได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (31 ก.ค. 61)</p>	<p>เครื่องมือคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. กล่าวว่า หนึ่งในแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่ไตของผู้ป่วยเบาหวาน คือ การติดตามค่าไมโครแอลบูมินูเรีย ซึ่งต้องตรวจปีสัปดาห์ 3 ครั้ง และมีความเสี่ยงสูง ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง "การตรวจหาไมโครแอลบูมินูเรียด้วยระบบคะแนนความเสี่ยง" โดยการสร้างสมการประเมินค่าจากปัจจัยเสี่ยงในประวัติคนไข้ 9 ตัวแปร ประกอบด้วย เพศ ไขมันไม่ดี น้ำตาลสะสมในเลือด ความดันโลหิตตัวบน ค่าครีเอตินิน ปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด ระยะเวลาป่วยเบาหวาน ประวัติเบาหวานของบิดาและมารดา จากการใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 1,211 คน พบว่าวิธีการตรวจด้วยระบบคะแนนความเสี่ยงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 40 บาทต่อคน ซึ่งถูกกว่าการตรวจด้วยแถบจุ่มปีสัปดาห์ประมาณ 7 เท่า</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (30 ก.ค.61)</p>	<p>สารต้านอนุมูลอิสระในทุเรียน</p> <p>-เสนอข่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยผลงานวิจัย "เรื่องสารแอนติออกซิแดนซ์ ในผลไม้เมืองร้อน : ประโยชน์และแนวโน้มการวิจัยในอนาคต" โดยเปรียบเทียบทุเรียนจากสวน จ.จันทบุรี 3 พันธุ์ ได้แก่ หมอนทอง ก้านยาว และชะนี เพื่อศึกษาปริมาณสาร antioxidant ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดชนิด LDL สามารถป้องกันเส้นเลือดอุดตันที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจได้ พบว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีสาร antioxidant สูงกว่าพันธุ์ก้านยาวและชะนี โดยทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่สุกพอดีมีสาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	antioxidant สูงและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด นอกจากนี้ ยังมี fibrinogen ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว และมีสาร quercetin ในปริมาณสูง สามารถป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบและมะเร็งได้ หากภาครัฐส่งเสริมให้มีการทำวิจัยต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์กับคนได้จริง
เดลินิวส์ (30 ก.ค.61)	อีโบลาสายพันธุ์ใหม่ -เสนอข่าว ทางกรเซียร์ราลีโอนค้นพบไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวที่พบใน ภูมิภาคบอมบาอี ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยเรื่องการติดต่อสู่มนุษย์ รวมถึงระดับความรุนแรงของเชื้อ เบื้องต้นเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อค้างคาว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch